

KHỐI 1

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cư Diê Mnông, Ngày 11 tháng 01 năm 2024

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01 NĂM 2024

1. Chính trị tư tưởng:

Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM.

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ học kì II năm học 2023-2024.

2. Chuyên môn:

Thực hiện tốt chương trình tuần 18, 19, 20, 21.

Hoàn thành các loại báo cáo cuối học kì I, đánh giá học sinh trong phần mềm Vne.edu và CSDL ngành trước ngày 08/01/2024. (Đánh giá đủ, đúng 100% học sinh, không có môn nào học sinh không được đánh giá).

Hoàn thành báo cáo EQMS giữa năm học.

Thực hiện chương trình học kỳ II năm học 2023-2024 bắt đầu từ ngày 15/01/2024.

Tiếp tục thực hiện tốt việc duy trì sĩ số học sinh và tỉ lệ chuyên cần hàng buổi, vận động học sinh đi học đều, chú trọng tăng cường các biện pháp giáo dục hiệu quả nhằm đảm bảo chất lượng dạy – học ngay từ đầu học kỳ II.

Các lớp trong khối tổ chức dạy Xanh - Sạch – Khỏe thứ 5, thứ 6 tuần 18b theo kế hoạch giáo dục (Lưu minh chứng).

Soạn đầy đủ tích hợp Tài liệu dạy-học địa phương tỉnh Đắk Lắk tất cả các lớp, ATGT, Bảo vệ môi trường, ...

Tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo công văn 708/SGDDĐT-GDTH ngày 25/5/2020 và tổ chức họp khối nghiêm túc, tập trung vào việc dạy - học, đánh giá học sinh theo thông tư.

Khối trưởng tiếp tục lên lịch tổ chức chuyên đề về dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh và lấy học sinh làm trung tâm.

Tăng cường công tác phụ đạo học sinh còn hạn chế môn học để cuối năm không còn tình trạng học sinh không biết đọc.

Tăng cường bồi dưỡng HS thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp trường, thi hương, Vioedu,...

Tham gia tốt buổi hoạt động trải nghiệm (ngoài giờ lên lớp) và các trò chơi dân gian với chủ đề mừng Đảng mừng Xuân do khối 2 tổ chức.

Đồng chí Đào Mai, Lanh, Hạnh chuẩn bị các điều kiện tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Các đ/c GVCN chuẩn bị tốt nội dung họp phụ huynh để báo cáo trước phụ huynh.

Các đ/c trong khối thực hiện nghiêm túc hơn nữa về việc chấp hành giờ giấc và mọi quy chế CM.

Các Đ/C đăng kí làm SKKN tiến hành làm SKKN nộp cho nhà trường để chấm vào cuối tháng 01 đầu tháng 2 để chọn dự thi cấp huyện.

Tất cả các đ/c trong khối sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học có hiệu quả.

Giáo viên dạy phải ghi nhận xét trong vở học sinh kịp thời hàng buổi.

Tất cả giáo viên rà soát lại hồ sơ; điều chỉnh, bổ sung hồ sơ trong phần mềm Vne.edu cũng như hồ sơ giấy.

Lớp có học sinh khuyết tật hoàn thành hồ sơ khuyết tật theo thời gian và lưu tất cả các bài kiểm tra của học sinh để cuối năm nộp lại cho chuyên môn.

Họp khối xếp loại giáo viên hàng tháng trong khối. (lưu ý kiểm tra kỹ hồ sơ trên phần mềm Vne.edu và hồ sơ giấy để chấm điểm cho chính xác).

Tất cả các đ/c trong khối sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học có hiệu quả.

Hoàn thành tốt công tác kiểm định.

3. Công tác khác:

Các Đ/C thực hiện tốt các hoạt động của đội của trường đề ra.

Các Đ/C GVCN đã hoàn thành tốt bảo hiểm y tế của HS và đã phát thẻ.

Các Đ/C GVCN thực hiện tốt phong trào kế hoạch nhỏ, mua lịch tết, ủng hộ mua tăm ủng hộ người mù tỉnh Đắk Lắk, ủng hộ người nghèo ăn tết.

LỊCH DỰ GIỜ THÁNG 01/2024

TT	HỌ VÀ TÊN	LỚP	MÔN	BÀI DẠY	TIẾT TUẦN	GIỜ DẠY/ NGÀY DẠY	Ghi chú
1	Đào Thị Thanh Mai	1B	TV	Bài 2: Đôi tai xấu xí (T1)	221/ 19	7 giờ 30 phút thứ 4/17/01	
2	H Lanh Niê	1D	TV	Bài 5: Sinh nhật của voi con (T1)	233/ 20	15 giờ 25 phút thứ 3/23/01	
3	Đình Thị Hạnh	5A	KH	Bài 40: Năng lượng.	40/ 20	2 giờ 20 phút thứ 6/26/01	

Trên đây là kế hoạch tháng 1/ 2024 mong các đồng chí trong khối thực hiện sau khi họp khối.

Duyệt của phó hiệu trưởng

Người lên kế hoạch

Khuất Hoàng Phi Anh

Đỗ Thị Thu Hà